

Số: 2993/UBND-KT

Hương Trà, ngày 03 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng cảnh quan nông thôn và chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Công văn số 104/VPĐPNTM-NV ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo các nội dung bảo vệ môi trường và quy hoạch nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua triển khai thực hiện quy hoạch, xây dựng cảnh quan nông thôn và chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung sau:

I. THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CẢNH QUAN NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Bám sát các nội dung của Chương trình theo Quyết định số 263/QĐ-TTg, Bộ tiêu chí NTM các cấp, Thông tư 05 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng)

1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định liên quan đến việc thực hiện quy hoạch và xây dựng cảnh quan nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

- UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm;
- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

- Quyết định số 1026/QĐ-UBND, ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt đề án Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1959/QĐ-UBND, ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đến năm 2040.

- Quyết định số 1960/QĐ-UBND, ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đến năm 2040.

2. Phân công nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện các nội dung có liên quan

Quyết định số 1674/QĐ-BCĐCTMTQGNTM ngày 08/11/2022 của Ủy ban

nhân dân thị xã về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới; Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo, tổng hợp, thẩm tra và đánh giá theo quy định.

Phân bổ kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện:

- Vốn đầu tư phát triển: 7.272 triệu đồng
- Vốn sự nghiệp: 830 triệu đồng
- Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân: 21.950,178 triệu đồng.

3. Kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình có liên quan

* Kết quả thực hiện Nội dung thành phần số 1 về quy hoạch nông thôn:

UBND thị xã đã phê duyệt 03 quy hoạch chung xây dựng xã Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến, là cơ sở phát triển kinh tế xã hội của địa phương và kêu gọi, thu hút đầu tư giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần vào phát triển mục tiêu chung của KTXH thị xã.

* Kết quả thực hiện các nội dung thuộc Nội dung thành phần số 07 về xây dựng cảnh quan môi trường

Các mô hình thôn, xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn và giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống: Trên địa bàn các xã đã tổ chức thực hiện các mô hình hiệu quả và triển khai với các nội dung cụ thể, phù hợp góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống, xây dựng nếp sống đô thị văn minh như “*Tuyến đường thanh niên tự quản*”, xây dựng các tuyến đường hoa tại các tuyến đường trung tâm của địa phương, đơn vị như tuyến đường hoa (hoa giấy, tường vi, nhài, mẫu đơn...)

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới có liên quan

a) *Đối với tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới*

*** Tiêu chí quy hoạch**

Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Tiến đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 14/6/2022. Đã có quy chế quản lý quy hoạch chung xã Bình Tiến đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Xã Bình Thành đã có quy hoạch chung đến năm 2040 đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt theo Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 29/12/2022. Các quy hoạch khác cũng được UBND xã quan tâm thực hiện như: xã đang triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương mà Nghị

quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và quy hoạch cụm công nghiệp Bình Thành cũng đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mới phê duyệt.

Sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, UBND thị xã giao cho các phòng chức năng tiến hành quy hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra như phát triển vùng chuyên canh, vùng sản xuất rau sạch, cây đặc sản, chăn nuôi tập trung trên địa bàn các xã phường thuộc thị xã Hương Trà.

*** Tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm có liên quan:**

Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường được tập trung triển khai thực hiện, công tác vệ sinh môi trường đối với đời sống của Nhân dân các xã đã được chú trọng đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường, Hội LHPN các xã có phong trào “5 không 3 sạch”, Hội Nông dân có phong trào vận động hộ gia đình làm hàng rào, bờ dậu, làm đẹp cảnh quan môi trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã chấp hành tốt cam kết bảo vệ môi trường. Các điểm buôn bán hàng ăn uống trên địa bàn xã đều được cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong năm 2023 trên địa bàn các xã không có tình trạng bị ngộ độc về ATTP. Tuyên truyền vận động người dân xử lý rác bằng cách phân loại rác. Đến nay đã có trên 85% hộ tham gia đưa rác ra đường để tiến hành thu gom tập trung.

b) Đối với tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Kế hoạch năm 2023 sẽ đạt NTM nâng cao xã Hương Toàn, thị xã đang tập trung các nguồn lực để đầu tư các công trình thiết yếu bảo đảm cho xã đạt chuẩn như kế hoạch. *Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 5 (Giáo dục), tiêu chí số 6 (Văn hoá), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn)*

Các xã thiếu quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới.

5. Đánh giá chung

* *Kết quả đạt được:* Đến nay, bộ mặt nông thôn ở các xã trên địa bàn thị xã đã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã được đầu tư cơ bản khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của Nhân dân. Nhân dân đã hưởng ứng, có nhiều đóng góp về đất đai, tài sản trên đất; đầu tư nâng cấp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của gia đình; đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; an ninh trật tự địa bàn nông thôn được đảm bảo; vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình ngày càng được tăng cường.

* *Khó khăn, vướng mắc:* Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như:

+ Công tác quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch còn chậm, đặc biệt là các nội dung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nghĩa trang nhân dân.

+ Công tác bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt, nhất là hoạt động xử lý chất thải sản xuất, chăn nuôi, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh” ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi vào nề nếp và có hiện tượng chững lại trong thời gian gần đây.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện Chương trình 925 tại địa phương

- Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/02/2023 về việc Triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2023.

2. Kết quả thực hiện từng nội dung của Chương trình

+ Về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

- Hiện nay, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại 09 xã, phường được UBND thị xã giao trách nhiệm phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đảm nhận. Việc thu gom rác thải sinh hoạt được thực hiện bằng thủ công và xe tải nhỏ tại các tuyến đường với tần suất thu gom rác 02 hoặc 03 ngày/tuần tùy thuộc vào mật độ dân cư và nhu cầu thu gom thực tế tại cơ sở.

- UBND các xã chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát công tác thu gom rác thải thuộc địa bàn mình quản lý, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế xác nhận khối lượng rác thu gom, vận chuyển, xử lý trên địa bàn.

- Rác sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

- Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đến nay đạt trên 93%, trong đó, đô thị đạt 97%, nông thôn đạt 89%.

- Nhìn chung, đến nay công tác thu gom, xử lý rác thải đã từng bước đi vào nề nếp và theo hướng chuyên môn hóa, xã hội hóa; cơ bản đã giải quyết được vấn đề bức xúc do rác thải gây ra tại địa bàn trung tâm các phường, xã góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

+ Về cấp nước sạch nông thôn:

Thực hiện Chương trình Quốc gia về nước sạch nông thôn, UBND thị xã đã thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quan trắc, giám sát nguồn nước trên địa bàn thị xã, nhất là nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Tài nguyên nước; không để nguồn nước bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Phối hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế khảo sát để đưa nguồn nước sạch về các vùng nông thôn miền núi như xã Bình Thành, Bình Tiến và Hương Bình góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh tại khu vực nông thôn hiện nay đạt 99,2%.

+ Về xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật:

Để việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được đảm bảo, nhằm quản lý tốt công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường sinh thái nông nghiệp trên địa bàn, đồng thời đảm bảo công tác thẩm định tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đạt theo yêu cầu, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; chủ động bố trí, lắp đặt thiết bị hoặc xây dựng các bể chứa tập kết chất thải nguy hại đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

Hiện nay, qua rà soát, các địa phương có nhu cầu bổ sung và đề xuất bố trí lắp đặt các thiết bị thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là khá lớn. Do đó, UBND thị xã đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát tình hình và kinh phí để bố trí triển khai thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho phù hợp.

+ Về bảo vệ môi trường làng nghề:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các làng nghề trên địa bàn thị xã Hương Trà vẫn đang hoạt động, một số làng nghề phát triển khá mạnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh đó do chịu tác động của nền kinh tế thị trường, sản phẩm hàng hóa của một số làng nghề chưa có giá trị kinh tế cao, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề vẫn còn phổ biến, do đó một số làng nghề truyền thống không thể phát triển và đang dần bị mai một. Hiện nay, chỉ có 02 làng nghề hoạt động có hiệu quả là Làng sản xuất bún Vân Cù và Làng sản xuất rượu Dương Sơn, xã Hương Toàn.

Nhìn chung việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các làng nghề, mặc dù thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên việc triển

khai thực hiện tại một số cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề vẫn còn nhiều bất cập do đặc điểm ngành nghề sản xuất mang tính tập trung và nằm trong khu vực dân cư, công nghệ sản xuất thủ công lạc hậu, và nằm ở vùng ngập lụt, sản xuất cầm chừng không ổn định, nhận thức của cơ sở sản xuất trong các làng nghề phần nào còn hạn chế, điều kiện kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải rất khó khăn nên chưa đạt được kết quả như mong muốn, đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường cuộc sống nông thôn tại các làng nghề, vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay tại các làng nghề vẫn chưa giải quyết triệt để. Việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các làng nghề thật sự chưa cao. Nguồn kinh phí cho việc duy trì, vận hành các công trình bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đang giao trách nhiệm cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà phối hợp với các ngành, UBND xã Hương Toàn khảo sát, xây dựng phương án thiết kế công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn.

+ Về vệ sinh và cảnh quan môi trường:

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng- xanh- sạch, không rác thải và đề án Ngày Chủ nhật xanh "*Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh - sạch - đẹp*", thời gian qua, UBND thị xã đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, bám sát kế hoạch Đề án Ngày chủ nhật xanh của UBND thị xã Hương Trà để triển khai thực hiện, thực hiện các mô hình, công trình cụ thể, thiết thực, gắn với việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh trật tự.

Chương trình "*60 phút sạch nhà, đẹp ngõ*" đã được các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, tích cực chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện. Hàng tuần khối cơ quan hành chính nhà nước, các trường học tổ chức huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm vệ sinh, chỉnh trang sân vườn, phòng làm việc, lớp học; tổ chức trồng cây xanh, xây dựng các bồn hoa, vườn hoa vào giờ làm việc cuối cùng của ngày thứ sáu. Khối lực lượng vũ trang hàng tuần ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp với các địa phương tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh xử lý một số điểm đen về ô nhiễm môi trường, xử lý bèo trên sông.

UBND các xã, phường tiến hành ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, phân làn giao thông và đậu, đỗ xe đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh, cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị; phối hợp các đoàn thể tổ chức các đợt ra quân bóc tách điểm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; tổ chức trồng cây xanh.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, các trường học tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác

thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước. Thực hiện tốt công tác thu gom, vệ sinh quét dọn đường phố đảm bảo công sở, khu dân cư sạch đẹp, nhất là các tuyến đường chính của đô thị, vệ sinh các trục đường, vỉa hè, công viên.

3. Đánh giá chung

* Kết quả đạt được:

Trong thời gian qua, Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn các xã nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự tập trung lãnh chỉ đạo của Thị ủy; sự tham gia của các ngành, đoàn thể từ thị xã đến các xã đã vào cuộc một cách tích cực. Các xã có trên 99,2 % hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã. Tổ chức thu gom chất thải nguy hại đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế thu gom, xử lý theo quy định. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, tập huấn được quan tâm, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến thị xã, xã trong tập huấn, tuyên truyền việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, an toàn thực phẩm và thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch – Sáng”.

* Khó khăn, vướng mắc:

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Hạ tầng phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện, trên địa bàn thị xã chưa có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất từ 200 m³/ngày đêm trở lên theo yêu cầu của bộ tiêu chí.

- Đa số cán bộ làm công tác quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm làm việc kiêm nhiệm nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để triển khai đảm bảo Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị xã xin đề xuất một số nội dung như sau:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực nông thôn mới, đặc biệt về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- Các Sở ngành triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Hương Bình. Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải, khí thải tại các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, khu đô thị, dân cư và các cơ sở khai thác tài nguyên khoáng sản gây ra.

- Bố trí kinh phí để triển khai lắp đặt các thiết bị thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng hiệu quả hơn.

UBND thị xã báo cáo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xem xét, tổng hợp/.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;
- Phòng TN-MT, QLĐT;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Ngọc Huyền